
 

 

 

 

 

ฉบับที่ 02/02/2557       วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557  

กบข ปฎิเสธข่าวซือ้พันธบัตรรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจ าน าข้าว 

เลขาธิการ กบข. ยืนยันส านักงานไม่ได้ลงทนุซือ้พันธบัตรของรัฐบาลรักษาการ

ในโครงการรับจ าน าข้าว อีกทัง้ไม่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลซือ้พนัธบัตรดังกล่าว 

นายสมบตั ินราวฒุิชยั เลขาธิการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กลา่วยืนยนัวา่ 

ขณะนี ้กบข. ยงัไมเ่คยได้รับเชิญจากรัฐบาลรักษาการเพ่ือให้ร่วมประมลูซือ้พนัธบตัรในโครงการรับจ าน า

ข้าว ทัง้นี ้หากรัฐบาลมีการออกพนัธบตัรดงักลา่วและมีการเชิญ กบข. ให้เข้าร่วมประมลู กบข. คงต้อง

พิจารณาความเส่ียงตา่งๆ ของโครงการนอกเหนือจากผลตอบแทนการลงทนุและสถานะของพนัธบตัร 

 “การบริหารจดัการลงทนุของ กบข. ต้องค านึงหลายตวัแปร แม้ กบข. จะให้ความส าคญัต่อ

ผลตอบแทนและความมัน่คงของหลกัทรัพย์ทีล่งทนุ กบข. ก็มิไดล้ะเลยประเด็นดา้นกฎหมาย ความเสีย่ง

ดา้นช่ือเสียงขององค์กร และทีส่ าคญัมากไปกว่านัน้คือความรู้สึกของสมาชิก หาก กบข. ไดรั้บเชิญใหเ้ข้า

ร่วมประมูลจริง กบข. คงน าตวัแปรเหล่านัน้มาพิจารณาใหร้อบคอบครบถว้น รวมถึงจะมีการหารือกบั

คณะกรรมการของ กบข. และคงไม่ตดัสินใจลงทนุหากไม่ชดัเจนในแง่มมุกฎหมายหรือมีความเสีย่งมาก” 

นายสมบตัฯิ กลา่ว  

นายสมบตัฯิ ยงักล่าวตอ่อีกว่า นอกเหนือจากข้อจ ากดัดงักลา่วแล้ว การลงทนุของ กบข ยงัเป็นการ

ลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีการก าหนดไว้เพ่ือเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว ปัจจบุนัเงินในกองทนุได้ถกู

น าไปจดัสรรลงทนุผกูพนัในหลกัทรัพย์หลากหลายประเภททัง้ในและตา่งประเทศ ไม่มีเงินสดส ารองใน

ปริมาณมากเพ่ือจดัสรรส าหรับการลงทนุเฉพาะในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 
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